

Số: 419 /TB-HĐPH

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Phiên họp lần thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2016**

Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng Trung ương) đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và thành viên Ban Thư ký của Hội đồng. Tại Phiên họp, sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016; dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2016 và định hướng 2016-2020; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

#### **1. Về tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2015, nhìn lại nhiệm kỳ 2011-2015**

1.1. Năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song cùng với những thành tựu đạt được của công tác tư pháp đã được đánh giá toàn diện tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 vừa qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hoạt động của Hội đồng các cấp đã có bước chuyển ban đầu, bám sát chức năng, nhiệm vụ, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất hơn, thể hiện trên các mặt sau đây:

a) Công tác tư vấn xây dựng, hoàn thiện thể chế về PBGDPL ngày càng được quan tâm, chú trọng thực hiện. Thể chế, chính sách về PBGDPL cơ bản được hoàn thiện với việc trình Quốc hội thông qua Luật PBGDPL và 06 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Trong năm 2015, Hội đồng Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ký Chương trình phối hợp về thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020; đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; nghiên cứu xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Hội đồng PBGDPL ở một số Bộ, ngành, đoàn thể và nhiều địa phương đã tư vấn xây dựng, ban hành văn bản về PBGDPL, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

b) Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL đã hoàn thành ở cả ba cấp: Trung ương, tỉnh, huyện (63/63 cấp tỉnh, 100% cấp huyện) theo Luật PBGDPL; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dù Luật PBGDPL không bắt buộc phải thành lập, nhưng căn cứ yêu cầu thực tiễn, 25 Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tiếp tục duy trì và kiện toàn Hội đồng. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ cán bộ pháp chế làm công tác PBGDPL ở các bộ, ngành, địa phương được củng cố, kiện toàn; chất lượng và năng lực ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu PBGDPL của nhân dân.

c) Hội đồng Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, định hướng chủ đề trong việc triển khai Ngày Pháp luật. Kể từ năm 2013, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai đồng bộ trên cả nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2015, Hội đồng Trung ương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và Tổng kết Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp, được Thủ tướng Chính phủ, dư luận xã hội ghi nhận là một sự kiện sinh hoạt chính trị - pháp lý có sức lan tỏa, tạo nên phong trào sôi nổi, đông viên, khích lệ đồng chí, đồng bào tích cực học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến pháp, góp phần tôn vinh, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

d) Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL ngày càng được quan tâm, chú trọng hơn. Vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng được phát huy, thể hiện ngày càng rõ nét, hầu hết các văn bản pháp luật mới được ban hành đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, nhân dân bằng hình thức thích hợp, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: an toàn giao thông; thuế, hải quan, đầu tư, kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; chủ quyền biển, hải đảo, quy chế biên giới. Công tác PBGDPL đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, gắn với đổi mới chính sách, phản ứng chính sách linh hoạt; bước đầu gắn kết với quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của cán bộ, nhân dân, đặc biệt trong tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi)...; gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Công tác kiểm tra về PBGDPL được phát huy.

Việc tư vấn huy động nguồn lực về kinh phí cho công tác PBGDPL đã được quan tâm hơn. Hội đồng phối hợp ở 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc Quyết định của UBND cấp tỉnh quy định về kinh phí phục vụ nhiệm vụ PBGDPL. Một số Bộ, ngành địa phương đã chủ động huy động sự tham gia, hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác PBGDPL.

Có thể khẳng định, giai đoạn 2011-2015, công tác PBGDPL ngày càng thiết thực hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Ý thức pháp quyền, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần vào những thành tựu quan trọng của đất

nước, đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đánh giá tích cực; liên tục là một trong mười sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.

1.2. Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, tuy nhiên, so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: (i) Việc ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL ở một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa sát với thực tiễn, còn thiếu tính đặc thù; (ii) Chương trình, đề án về PBGDPL nhiều, mục tiêu lớn nhưng thiếu nguồn lực bảo đảm, nhất là tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; tình trạng trùng lặp nội dung vẫn còn; chính sách xã hội hóa PBGDPL chưa thu hút được nhiều nguồn lực tham gia hỗ trợ, tài trợ; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù hiệu quả chưa cao; (iii) Nội dung PBGDPL ở một số Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu của đối tượng. Hình thức PBGDPL chậm được đổi mới; chưa khắc phục được tính hình thức trong hoạt động PBGDPL; hiệu quả chưa cao; (iv) Một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tư vấn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác PBGDPL; (v) Kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL còn hạn chế; nhiều nơi chưa có kinh phí riêng; kinh phí PBGDPL do ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn chưa được bố trí.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên trong Báo cáo đã nêu cụ thể, có nguyên nhân khách quan như: Nguồn nhân lực PBGDPL thiếu về số lượng, chất lượng chưa đồng đều. Kinh tế đất nước và các địa phương gặp khó khăn, nguồn thu thấp đã tác động đến việc bố trí kinh phí cho PBGDPL...thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

- Một số Bộ, ngành, Sở Tư pháp chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về PBGDPL nên thiếu hướng dẫn, chỉ đạo; chưa bố trí các điều kiện cả về nhân lực, tài chính cho công tác này.

- Một số thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo, tham gia hoạt động của Hội đồng; chất lượng tham mưu của cơ quan thường trực một số Hội đồng chưa cao.

- Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, nhất là ở cấp xã, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trình độ chưa đồng đều. Một bộ phận người làm công tác PBGDPL chậm đổi mới tư duy, cách làm; trình độ, năng lực còn hạn chế, nhất là tại cơ sở.

- Một số Bộ, ngành, địa phương còn chưa thường xuyên nhân rộng các mô hình điểm, chậm đổi mới hình thức PBGDPL; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chưa nghiêm. Một số mô hình tủ sách pháp luật đã trở nên lỗi thời.

### ***1.3. Một số bài học kinh nghiệm***

a) Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL, một bộ phận của công tác chính trị, tư tưởng, khâu đầu tiên của hoạt động thi hành

pháp luật và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Tư pháp giữ vai trò nòng cốt. Đặc biệt, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự chủ động thực hiện PBGDPL của các Bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ đầy trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể là yếu tố quyết định cho thành công của công tác PBGDPL.

b) Cần chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, chương trình, Đề án về PBGDPL; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong PBGDPL; phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

c) Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tư vấn, tham mưu về công tác PBGDPL; tăng cường trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng, Ban Thư ký trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

d) Cần có tư duy đổi mới, sáng tạo trong triển khai công tác PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Hình thức PBGDPL, nội dung pháp luật được phổ biến phải phù hợp và xuất phát từ nhu cầu của đối tượng. Lấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức là thước đo hiệu quả công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL cần phải được thực hiện đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ, ngành, địa phương và có trọng tâm, trọng điểm.

đ) Bảo đảm đầy đủ nguồn lực con người, kinh phí cho hoạt động PBGDPL; tăng cường xã hội hóa, có giải pháp hiệu quả để thu hút, huy động sự tham gia, đóng góp, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác PBGDPL.

## **2. Về định hướng nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác PBGDPL năm 2016**

Giai đoạn 2016-2020, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, giai đoạn này còn ẩn chứa nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2016, nước ta có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU. Quốc hội đã ban hành và dự kiến sẽ ban hành nhiều luật quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, liên quan đến công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật như: Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí (sửa đổi)... để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Nhiều nghề pháp luật, hội pháp luật đã ra đời và tiếp tục được kiện toàn. Chính vì vậy, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng là cấp thiết.

Với bối cảnh như vậy, công tác PBGDPL định hướng giai đoạn 2016-2020 và năm 2016 cần tập trung vào những nội dung sau đây:

### **2.1. Định hướng nhiệm kỳ 2016-2020**

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu thực hiện bước chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết giữa công tác PBGDPL với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản, bền vững, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân và thi hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trước năm 2020.

b) Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan thường trực Hội đồng; tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng, Ban Thư ký. Chú trọng định hướng tư vấn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới, các nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, chính sách các văn bản luật trong quá trình soạn thảo; mục tiêu, quan điểm cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tăng cường năng lực: phản ứng chính sách, đối thoại chính sách, tư vấn, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc gắn với những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, coi đây là khâu đầu tiên và có vai trò quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật.

c) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt công tác PBGDPL cho nhóm đối tượng đặc thù, chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL để thu hút, huy động mọi nguồn lực xã hội. Chuẩn hóa tài liệu PBGDPL; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; đầu tư bảo đảm kinh phí PBGDPL cho đối tượng đặc thù, tại các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và ít có tổ chức, cá nhân tham gia; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác PBGDPL, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng tự kiểm tra; thanh tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện công tác PBGDPL; sơ kết, tổng kết, nhận rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong PBGDPL; khai thác có hiệu quả các ứng dụng tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; nghiên cứu, xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử; phát triển mạng lưới các thiết chế hỗ trợ pháp luật cho người dân tại cơ sở.

## ***2.2. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016***

a) Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp cần tập trung tư vấn hướng dẫn chủ đề, nội dung pháp luật trọng tâm là Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới được thông qua, có hiệu lực trong năm 2015 và 2016, gắn với việc phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, nhất là các luật như: Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; các luật, bộ luật nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền công dân như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự; các luật, bộ luật về tố tụng... Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, Pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đặc biệt từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2016.

Công tác PBGDPL cần gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2016 gắn với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

b) Hội đồng Trung ương tư vấn, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Đổi mới công tác PBGDPL, chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2016-2021; sơ kết 03 năm thực hiện Luật PBGDPL gắn với đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Đề án, Chương trình PBGDPL mà trọng tâm là công tác kiểm tra, phát hiện vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tư vấn cho Hội đồng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và trong các cơ sở dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, gắn với đổi

mới nội dung chương trình, sách giáo khoa phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường.

c) Hội đồng các cấp cần tư vấn hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Luật PBGDPL gắn với lĩnh vực quản lý, cho nhóm đối tượng đặc thù; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác mô hình từ sách pháp luật và các thiết chế tiếp cận pháp luật ở cơ sở; tư vấn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí cho công tác PBGDPL nhất là tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; triển khai các giải pháp cụ thể để thu hút, huy động sự tham gia, đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo chủ trương xã hội hóa.

d) Hội đồng Trung ương hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL; tổ chức một số Đoàn kiểm tra để kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

### **3. Về những công việc triển khai sau Phiên họp**

3.1. Đề nghị Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thư ký Hội đồng tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2016 và định hướng 2016-2020 để trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, ký ban hành.

3.2. Đề nghị các thành viên Hội đồng quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong ngành bám sát Kế hoạch hoạt động của Hội đồng, Kế hoạch PBGDPL của Bộ, ngành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Hội đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Cơ quan thường trực của Hội đồng cần phát huy tốt vai trò đầu mối phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng.

Trên đây là ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tại Phiên họp lần thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2016, Ban Thư ký của Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng (để b/c);
- TT Phan Chí Hiếu - P.Chủ tịch TT Hội đồng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Các thành viên Ban Thư ký của Hội đồng;
- UBND và HDPH PBGDPL tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cơ quan TT Hội đồng, Vụ PBGDPL.

**TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG**



**Q. VU TRƯỞNG  
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
Đỗ Xuân Lân**